

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการนักบริหารมืออาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
จัดโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมธนารักษ์		
1	นายวีระวุฒิ	ศรีเปารยะ	ผอ.สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
2	นายวรเชษฐ์	ทับทิม	ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
3	นางสุภัทรา	บูรณพันธ์	ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
4	นายสุกิจ	เที่ยงมณีกุล	ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
	กรมบัญชีกลาง		
5	นางรัชดา	จิตมหาวงศ์	นักวิชาการคลังเชี่ยวชาญ
6	นางสุรีพร	ศิริขันตยกุล	นักบัญชีเชี่ยวชาญ
7	นายเกื้อกุล	ตันวัฒนะ	นิติกรเชี่ยวชาญ
8	นางกิตติยา	เมธิโยธิน	คลังจังหวัดชุมพร
9	นางอรพรรณ	นาคมหาชลาสินธุ์	นักบัญชีชำนาญการ
10	นายกุลเสขร์	ลิ้มปิยากร	นักวิชาการคลังชำนาญการ
11	นายอภิลาภ	เสงประเสริฐ	นักวิชาการคลังชำนาญการ
12	นางสาวฉัตติญาภรณ์	อิมใจ	นักวิชาการคลังชำนาญการ
13	นางอุษารัตน์	สิทธิรัตน์ระงษ์	นักบัญชีชำนาญการ
	กรมศุลกากร		
14	นายภาสวิชัย	แสงอินทร์	ผู้อำนวยการระดับสูง
15	นายพงศ์เทพ	บัวทรัพย์	ผู้อำนวยการระดับสูง
16	นายกฤษฎา	ทองธรรมชาติ	ผู้อำนวยการระดับสูง
17	นายสุรชาติ	จันทวีชรากร	นักวิชาการศุลกากรเชี่ยวชาญพิเศษ
18	นายวรพัฒน์	เขาวิศิษฐ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
19	นายพงศภัค	ตรีรัตนเศรษฐ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
20	นางสาวประภาพรณ	ดวงชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
21	นางสาวภาวรรณ	ภาวิจิตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
22	นายวสันต์	เวทยะวานิช	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
23	นายพร้อมชาย	สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	กรมสรรพสามิต		
24	นางสาววิไล	ตันตินันท์ธนา	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
25	นายศุภนิธย์	เสวตวัฒนา	สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
26	นางสาวศิริเกศ	แพรวานิชย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
27	นายณัฐกร	อุเทนสุด	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
28	นางสาวสุมาลี	ศิริอารยา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
29	นางมะลิ	ทิพยารมณ	สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
30	นางสาววารุณี	อยู่สุข	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
	กรมสรรพากร		
31	นายฉพล	มีความดี	สรรพากรพื้นที่ตราด
32	ว่าที่ร้อยตรีเกรียงชัย	ชันวานนท์	สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2
33	นางรัตนา	เลิศภิรมย์ลักษณ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
34	นางเพียงพร	ตั้งศรีวงษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
35	นางสาวณาศินี	เจือศิริภักดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
36	นายธานี	สกลวิทยานนท์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
37	นางอนงค์	จันทร์เนตร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
38	นางอุษา	วงศ์ปัญญาภรณ์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
39	นางสาววัลลภา	ศิริประภาพงศ์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
40	นางสาวภรณ์	สุขมินท	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
41	นางอมรรัตน์	มหัทธโนบล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
42	นางสาวณัฐจิรา	แทนวิทยานนท์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
43	นายพิทยา	สิงห์สง่า	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
44	นางรัชดา	มนธาตุผลิน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
45	นายพลภัทร์	แก้วสัมฤทธิ์	นักวิชาการภาษีชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ		
46	นางสาวสุชนา	โรจน์เลิศรรรยา	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ		
47	นายฐิติเทพ	สิทธิยศ	เศรษฐกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
48	นายฤทธิ	ศยามานนท์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
49	นายพีรเมศร์	วุฒิชรเนตริภักย์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
50	นางสาวพรวสา	ศิรินุพงศ์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ